

Đông Hưng là địa phương có số lượng lớn đối tượng dân công hỏa tuyến (DCHT), do vậy quá trình tổ chức thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Số đối tượng này cơ bản không có giấy tờ; đồng thời, việc kê khai làm hồ sơ, thủ tục cho đối tượng trải qua nhiều giai đoạn, mất nhiều thời gian. Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 24 huyện, Ban CHQS huyện đã cử cán bộ phụ trách xã, thị trấn xuống từng cơ sở, hướng dẫn đối tượng và cơ sở thôn làm các thủ tục, hồ sơ kê khai, xét duyệt bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định. Ban Chỉ đạo 24 huyện cử các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách cụm xuống kiểm tra, giám sát, dự các hội nghị xét duyệt của hội đồng chính sách xã, thị trấn, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, giúp hội đồng chính sách xã, thị trấn tổ chức xét duyệt bảo đảm công khai, chính xác, đúng đối tượng.

Thực hiện tốt chính sách đối với dân công hỏa tuyến

Sau 4 năm triển khai Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, tỉnh Thái Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn.



Chi trả chế độ cho đối tượng theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ.

Thượng tá Đặng Văn Dũng, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng, Nhà nước, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu rộng, không chỉ ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của lực lượng DCHT mà còn thể hiện sâu sắc đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", đáp ứng nguyện vọng của lực lượng DCHT trong các thời kỳ, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng "thế trận lòng dân" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác chi trả được tổ chức chặt chẽ, trang trọng,

tận tình, chu đáo. Huyện tổ chức chi trả tập trung và cấp giấy chứng nhận DCHT đến tận tay đối tượng. Tính đến tháng 9/2019, Ban CHQS huyện đã tiếp nhận, thẩm định, báo cáo Bộ CHQS tỉnh 2.045 hồ sơ gửi các cấp; đồng thời, chi trả chế độ cho 1.995 người với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Toàn huyện chỉ còn 50 hồ sơ đủ điều kiện chờ Quân

Với tinh thần chủ động và trách nhiệm cao, ngay sau khi có Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và các ban, ngành liên quan, tích cực tham mưu giúp Ban Chỉ đạo 24 tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch xác

định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thủ tục hồ sơ, quy trình các bước tổ chức thực hiện; phân công rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể và từng thành viên Ban Chỉ đạo. Các địa phương, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức kiện toàn ban chi đạo thực hiện công tác chính sách, hội đồng chính sách cơ sở, thành lập tổ

vấn ở cấp huyện, cấp xã và tập huấn cho các thành phần tham gia thực hiện chính sách theo quy định. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chính sách được chú trọng thực hiện trước một bước, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là giúp đối tượng trong diện thụ hưởng và nhân dân nắm vững Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ CHQS tỉnh, các địa phương, các cơ quan, đơn vị đã tập trung hướng dẫn đối tượng kê khai, lập hồ sơ và tiến hành xét duyệt ở các cấp. Đại tá Hoàng Chí Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Quá trình thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ ở các cấp đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, công tác tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt hồ sơ ở các cấp bảo đảm đúng quy trình, quy định. Sau khi xét duyệt hồ sơ của đối tượng ở cấp xã sẽ tiến hành niêm yết công khai 15 ngày, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Ở từng giai đoạn, Bộ CHQS tỉnh chủ động tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ trực tiếp làm công tác xét duyệt hồ sơ ở các cấp; đồng thời, tham mưu Ban Chỉ đạo 24 tỉnh chỉ đạo ban chi đạo 24 các huyện, thành phố thường xuyên kiện toàn và bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách ở cơ sở, bảo đảm đủ về số lượng và cơ cấu chất lượng tốt. Qua đó đã hạn chế được sai sót, tiêu cực

xảy ra trong quá trình thực hiện.

Tính đến tháng 10/2019, toàn tỉnh có gần 8.000 đối tượng được xét duyệt theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, cơ quan quân sự các huyện, thành phố đã tổ chức chi trả trợ cấp một lần và cấp giấy chứng nhận DCHT cho gần 6.767 người, trong đó có 1.960 DCHT tham gia kháng chiến chống Pháp, 4.520 DCHT tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, 287 DCHT tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975. Tổng kinh phí chi trả trợ cấp một lần trên 18 tỷ đồng. Ngoài ra, 2.150 đối tượng đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế, 176 đối tượng từ trần đã được giải quyết mai táng phí...

Đại tá Hoàng Chí Long, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 24 tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tổ chức xét duyệt hồ sơ còn tồn đọng ở các cấp bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, đúng đối tượng, không để nhầm hoặc sót, lọt đối tượng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn gần 2.300 đối tượng chưa được giải quyết theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ. Lý do chủ yếu là hồ sơ đã được kê khai chưa được giải quyết và số đối tượng hiện chưa xác lập hồ sơ theo chế độ của các huyện, thành phố. Ban Chỉ đạo 24 tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt việc giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng trong thời gian sớm nhất.

TẮT ĐẠT

BAN NỮ CÔNG CÁC CƠ QUAN TỈNH ỦY Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Sáng ngày 17/10, Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy tổ chức kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2019) và nghe nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe.

Phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, trong thời gian qua, với sự cần mẫn, tận tuỵ trong công tác, sự thông minh, sáng tạo, tinh thần vượt khó, đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy không ngừng cố gắng, nỗ lực trong môi trường vận động cách mạng, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, học tập lý luận chính trị, tích cực tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy còn thường xuyên đi đầu, hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ và công đoàn các cơ quan phát động và các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Theo kết quả đánh giá hàng năm, 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhiều chị đã trưởng thành trong công tác, giữ các chức vụ lãnh đạo các ban, các cơ quan, trưởng, phó các phòng chuyên môn của các ban, các cơ quan. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy còn luôn là những người vợ hiền, người mẹ đảm đang trong gia đình, người con hiếu thảo, là người công dân gương mẫu nơi cư trú. Trong thời gian tới, Ban Nữ công các cơ quan Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Tỉnh ủy tiếp tục đoàn kết, phát huy tốt năng lực, sở trường trong công tác, cùng với tập thể các cơ quan phấn đấu hoàn thành tốt công tác tham mưu, công tác chuyên môn và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, góp phần vào công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐÀO QUỲEN

Giao lưu các mô hình hoạt động, câu lạc bộ phụ nữ huyện Quỳnh Phụ

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, 9 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, sáng ngày 17/10, Hội LHPN huyện Quỳnh Phụ tổ chức kỷ niệm và giao lưu các mô hình hoạt động, câu lạc bộ phụ nữ.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam, phụ nữ Thái Bình, phụ nữ Quỳnh Phụ đồng hành và phát triển cùng sự nghiệp cách mạng hào hùng của dân tộc. Hội LHPN huyện Quỳnh Phụ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bồi dưỡng cán bộ, phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Toàn huyện có 48.753 hội viên phụ nữ, tỷ lệ thu hút đạt 87%; 93% cơ sở hội xếp loại vững mạnh; 100% chi hội tổ chức thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động viên tham gia thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động và rèn luyện phẩm chất đạo đức "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đam dũng"; 87,21% nữ công nhân viên chức đạt danh hiệu "Hai giỏi" các cấp... Các phong trào thi đua đã góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng huyện Quỳnh Phụ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Tại buổi giao lưu, 11 câu lạc bộ phụ nữ đã mang đến những tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm chèo, khiêu vũ thể thao sôi động, hấp dẫn; Hội LHPN huyện Quỳnh Phụ đã trao quà cho 20 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trong dịp này, Hội LHPN huyện Quỳnh Phụ còn phối hợp với Huyện đoàn, Trung tâm VHNT huyện tổ chức giao hữu bóng đá nữ cùng nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao tại các chi hội phụ nữ trong toàn huyện.

MINH HƯNG

Mồ côi mẹ từ nhỏ, bố lại đang mắc bệnh hiểm nghèo là hoàn cảnh của em Đồng Thu Hiền, học sinh lớp 4A2 Trường Tiểu học thị trấn Diêm Điền. Những năm qua, nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, học sinh Trường Tiểu học thị trấn Diêm Điền nên em mới có cơ hội được đến trường học tập như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Đầu năm học 2019 - 2020, Ban Chỉ đạo "Quyết tiếp bước cho em đến trường" huyện Thái Thụy đã hỗ trợ 200.000 đồng/tháng trong học kỳ 1 cho em. Mặc dù số tiền không lớn nhưng phần nào giúp gia đình em vui bớt khó khăn đồng thời khích lệ em có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.

THÁI THUY Chung tay vì học sinh nghèo

Đằng sau niềm hân hoan chào đón năm học mới 2019 - 2020 của các em học sinh là những lo toan của không ít phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn. thấu hiểu điều đó, huyện Thái Thụy đã và đang tích cực vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường.



Em Nguyễn Trần Nguyễn Ngọc (đeo kính), học sinh lớp 9A Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy) là một trong những học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ.

hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, rất nhiều em có cảnh đặc biệt khó khăn như mồ côi cha hoặc mẹ, có

trường hợp mồ côi cả cha lẫn mẹ, người thân còn lại thì không còn khả năng lao động nên rất cần sự chia

sẽ, giúp đỡ của cộng đồng. Để tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, những năm qua, các cấp, các ngành của huyện Thái Thụy đã tích cực phát động phong trào quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ học sinh nghèo và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện. Trong đó, riêng các bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh trong ngành Giáo dục huyện hàng năm quyên góp được hơn 1,5 tỷ đồng. Quá đó phần nào làm vơi bớt những khó khăn, cố vũ, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Để tiếp tục lan tỏa phong trào ủng hộ, giúp đỡ học sinh nghèo trên địa bàn huyện, đầu năm học 2019 - 2020, Quỹ bảo trợ trẻ em huyện Thái Thụy đã xây dựng và phát động "Quyết tiếp bước cho em đến trường". Nhằm kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp nhà hảo tâm, cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh trong ngành Giáo dục huyện phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay góp sức xây dựng quỹ để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục con đường học tập.

Ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy cho biết: Qua một thời gian ngắn phát động, "Quyết tiếp bước cho em đến trường" đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh trong ngành. Tổng số tiền quyên nhận tính đến tháng 9/2019 là hơn 318 triệu đồng. Đầu năm học 2019 - 2020, "Quyết tiếp bước cho em đến trường" đã trích 30,4 triệu đồng để hỗ trợ học kỳ 1 cho 38 học

sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, ngành Giáo dục huyện đã tổ chức tốt việc tuyên dương, khen thưởng học sinh có thành tích học tập tốt và hỗ trợ, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Toàn ngành có 3.781 học sinh giỏi được khen thưởng với tổng giá trị quy thành tiền hơn 735 triệu đồng; 7.792 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà với tổng giá trị quy thành tiền hơn 416 triệu đồng.

"Quyết tiếp bước cho em đến trường" là một trong những cuộc vận động lớn, được huyện Thái Thụy đồng ý về chủ trương và giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo đứng ra phát động trong các tầng lớp nhân dân. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo "Quyết tiếp bước cho em đến trường" huyện Thái Thụy mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện, từ đó giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện được đến trường.

TRẦN TUẤN

Đù là giáo viên trẻ của Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình nhưng với lòng đam mê sáng tạo, thầy giáo Nguyễn Xuân Huỳnh đã tự nghiên cứu hệ thống tưới nước tự động, hệ thống chống trộm và bộ điều khiển nhiệt độ tự động cho trang trại... phục vụ giảng dạy đồng thời mang tính ứng dụng thực tiễn cao.

Thầy giáo trẻ đam mê sáng tạo

dụng trong giảng dạy và áp dụng rộng rãi phục vụ nhu cầu chăn nuôi của người dân khiến thầy Huỳnh luôn tràn trề.

Sau một thời gian nghiên cứu, chế tạo, tận dụng một số nguyên vật liệu có sẵn, để làm, công trình dần được hoàn thiện. Thiết bị cho gà uống thuốc tự động được thầy Huỳnh thiết kế gồm 3 phần chính: bồn pha thuốc sạch và cấp thuốc, bộ điều khiển, hệ thống bơm nước tự động, sử dụng điện áp 220V trực tiếp, pin dự trữ và pin năng lượng mặt trời cùng bộ tích điện và 1 camera giám sát.

Khi vận hành, người chăn nuôi chỉ cần cấp nguồn nước vào, pha thuốc theo liều lượng vào bồn chứa thuốc và bật công tắc nguồn, ấn định thời gian

sử dụng thuốc trong nước uống cho gà trên bảng điều khiển. Khi hết thời gian định giờ, hệ thống tự ngắt không sử dụng nước uống có thuốc và tự chuyển sang lấy nước từ bồn nước sạch chuyển vào hệ thống bơm nước cho gà. Lượng nước dư thừa trong bồn pha thuốc sẽ tự thải ra ngoài qua hệ thống xả thải, giúp tiết kiệm thời gian vệ sinh bồn pha thuốc và bảo đảm hiệu quả sử dụng thuốc.

Thiết bị cho gà uống thuốc tự động có tính năng hẹn giờ với thời lượng từ 30 - 120 phút, được lắp camera giám sát, điều khiển từ xa qua điện thoại thông minh, giúp người sử dụng có thể giám sát toàn bộ quy trình vận hành, chủ động về thời gian, lượng thuốc, nước... tùy thuộc

vào thực tế gà nuôi trong trang trại.

Đặc biệt, nhờ tận dụng nguyên vật liệu có sẵn, để thiết kế, lắp đặt và chuyển giao công nghệ với tổng giá thành 3,5 triệu đồng giúp tiết kiệm được chi phí, hiệu suất sử dụng cao 1.000 con/gà/1 bộ thiết bị khi ứng dụng thực tế.

Thiết bị cho gà uống thuốc tự động được thầy giáo Nguyễn Xuân Huỳnh lắp đặt và ứng dụng thử nghiệm thực tế vào một số trang trại, gia trại chăn nuôi gà tại các huyện Kiến Xương, Đông Hưng, Thái Thụy với tổng số lượng trên 10 vạn con.

Ông Nguyễn Giang Nam, chủ gia trại thôn An Bình, xã Lô Giang (Đông Hưng) chia sẻ: Gia trại của tôi nuôi trên 2.000 con gà

thương phẩm. Trước đây, công tác thú y, phòng dịch, đặc biệt là cho gà uống thuốc rất vất vả, tỷ lệ gà chết cao do quên thuốc hoặc thiếu nước. Sau khi được anh Huỳnh khảo sát và lắp đặt thiết bị cho gà uống thuốc tự động có tính năng hẹn giờ giúp tôi tiết kiệm nhân lực, thời gian, hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi được cải thiện rõ rệt.

Nhờ tính ứng dụng cao, nhận được những phản hồi tích cực từ thực tế thử nghiệm, thiết bị cho gà uống thuốc tự động đã được thầy giáo Nguyễn Xuân Huỳnh áp dụng để giảng dạy cho nhiều môn học như được lý, chăn nuôi gia cầm, bệnh của gia cầm... trong chương trình đào tạo nghề chăn nuôi thú y tại Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình làm tăng tính thực quan, giúp người học dễ hiểu, dễ áp dụng.

Tại hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần

thứ VI, năm 2019, Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình có 2 đề tài tham dự đạt giải. Trong đó, đề tài "Ứng dụng thiết bị cho gà uống thuốc tự động vào chăn nuôi" của tác giả Nguyễn Xuân Huỳnh được ban tổ chức đánh giá cao và trao giải nhì.

Ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng ban Tổ chức hội thi cho biết: Thiết bị cho gà uống thuốc tự động của tác giả Nguyễn Xuân Huỳnh một lần nữa minh chứng cho sự sáng tạo của các thầy cô giáo trong việc ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong quá trình thiết kế, sản xuất thiết bị đào tạo nhờ tận dụng những vật tư dễ tìm. Điều này đem đến tính khả thi cao trong việc nhân rộng kết quả tự làm thiết bị, nâng cao chất lượng và khả năng ứng dụng, tăng hiệu quả sử

dụng và kinh tế trong việc đầu tư trang thiết bị đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hiệu quả từ áp dụng thực tế và sự ghi nhận của các đơn vị chuyên môn là sự động viên vô cùng quý giá

Nguyễn Xuân Huỳnh, đồng thời là động lực để cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình có thêm nhiều công trình, đề tài nghiên cứu khoa học thiết thực.

TRINH CƯỜNG



Thầy giáo Nguyễn Xuân Huỳnh, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình với thiết bị cho gà uống thuốc tự động.